

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๒๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สมาชิก อบต.หมู่ที่	หมายเหตุ
๑	นายศรีไพร สุพรรณ	หมู่ที่ ๑	
๒	นายประสงค์ คำริห์	หมู่ที่ ๒	
๓	นายสมบัติ มาลาสาย	หมู่ที่ ๓	
๔	นางสังวาล ป้องคำววย	หมู่ที่ ๔	
๕	นายบุญเติม จันทวี	หมู่ที่ ๕	
๖	นายสุพรรณ เรืองสิทธิ์	หมู่ที่ ๖	
๗	นางศิริลักษณ์ นำภา	หมู่ที่ ๗	
๘	นายอุทร สุภาการ	หมู่ที่ ๘	
๙	นายวัชรพงษ์ คำกูรี	หมู่ที่ ๙	
๑๐	นายสุพัฒน์ ทีคำปา	หมู่ที่ ๑๐	
๑๑	นายพัชรวัฒน์ คำภูมิ	หมู่ที่ ๑๑	
๑๒	นายธีรพงษ์ เลือดอุดร	หมู่ที่ ๑๒	
๑๓	นายเรืองฤทธิ์ อองตัน	หมู่ที่ ๑๓	
๑๔	นายสมบัติ จันทวง	หมู่ที่ ๑๔	
๑๕	นายพศิน พวงเขียว	หมู่ที่ ๑๕	
๑๖	นายสวय จันทะพวง	หมู่ที่ ๑๖	
๑๗	นายฮอง ทาประจิตร	หมู่ที่ ๑๗	
๑๘	นายโอวาท ชินกะธรรม	หมู่ที่ ๑๘	
๑๙	นายจันทิ โทคำเวช	หมู่ที่ ๑๙	
๒๐	นายถวิล แก้วอนันต์	หมู่ที่ ๒๐	

ผู้ขาดประชุม

-ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายเสถียร รักษารอด	นายก อบต.บุงหวาย	
๒	นายวิศรุต ภูเกิด	รองนายก อบต.	
๓	นายนำพล สมพันธ์เพ็ง	รองนายก อบต.	
๔	นายบัวพา คำริห์	เลขานุการนายก อบต.	
๕	นายปิ่น ส่งเสริม	ที่ปรึกษานายก อบต.	
๖	นางสาวนริศรา ไชยพัฒน์	รองปลัด อบต.	
๗	นางสาวรัตชะตา กุลเกลี้ยง	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	
๘	นายลาชินทร์ ตุมสี	ผู้อำนวยการกองคลัง	

๙	นายอัครพงษ์ ศิริบูรณ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๑๐	นางสาวณัฐปภัทร์ อุทธารการ	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	
๑๑	นางสาวปรมาพร ศรีจันทร์อ่อน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๑๒	นางสาวพิมพ์ภัทร มากดี	นักจัดการงานทั่วไป	
๑๓	นางสาวจันทร์ทิมา หาญชาติ	นักประชาสัมพันธ์	
๑๔	นางสาวจิตติกานัญญ์ บัวบก	นักทรัพยากรบุคคล	
๑๕	นางสาวณัฐวรรณ สุระพัฒน์	เจ้าพนักงานธุรการ	
๑๖	นางสาวรุจิรา พรหมลี	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข	
๑๗	นางสาวสิรินภา ยิ้มแย้ม	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๑๘	นายวัชรพงษ์ อุตตรา	พนักงานจ้างทั่วไป	
๑๙	นางสาวสุมัจฉา ไกรกล	พนักงานจ้างทั่วไป	
๒๐	นายสมเพียร คำผิง	นายช่างโยธา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๑	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลาประชุม นางศิริลักษณ์ นำภา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย ได้ตรวจนับสมาชิกสภา เมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว ได้เชิญนายสุพัฒน์ ทิศำปา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายสุพัฒน์ ทิศำปา ประธานสภา แจ้งวันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตรงกับวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วันนี้ ส.อบต.มาประชุมครบ ๒๐ คน แจ้งระเบียบวาระต่อที่ประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

มติที่ประชุม ที่ประชุมให้การรับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทุ้งถาม
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี

/ระเบียบวาระที่ ๕...

ระเบียบวาระที่ ๕ ๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑.๑ ญัตติการพิจารณาเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖ สำนักปลัด เพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้จัดเลี้ยงทรงเอ, โต๊ะพับหน้าพลาสติก) ครุภัณฑ์อื่นๆ (เต็นท์)

นายสุพัฒน์ ทิศำปา ประธานสภาฯ แจ้งผู้บริหารเสนอญัตติการพิจารณาเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖ สำนักปลัด เพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้จัดเลี้ยงทรงเอ, โต๊ะพับหน้าพลาสติก) ครุภัณฑ์อื่นๆ (เต็นท์) และเชิญผู้เกี่ยวข้องชี้แจงต่อที่ประชุม

นายเสถียร รักษารอด นายองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย ญัตติการพิจารณาเห็นชอบโอนงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้จัดเลี้ยงทรงเอ, โต๊ะพับหน้าพลาสติก) ครุภัณฑ์อื่นๆ (เต็นท์) เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวายพิจารณาอนุมัติ เชิญหัวหน้าฝ่ายอำนวยการชี้แจงครับ

นางสาวรัตชะดา กุลเกลี้ยง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ตามที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ไม่เพียงพอแก่การใช้จ่าย ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน และประเภทครุภัณฑ์อื่น จึงขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดดังนี้

๑. โอนเพิ่ม ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ดังนี้

- เก้าอี้จัดเลี้ยงทรงเอ ขาธรรมดาจำนวน ๑๐๐ ตัวๆละ ๗๒๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๗๒,๐๐๐ บาท
- เก้าอี้ปูนวม มีพนักพิง ขนาดกว้าง ๔๔*๕๖*๙๐ เซนติเมตร

โครงสร้างชุบโครเมี่ยมอย่างดี

ปลายขาติดปุ่มพลาสติกเพื่อป้องกันการกระแทก

- โต๊ะพับหน้าพลาสติก HPDF ขนาด ๑๗๙.๕*๗๕*๗๓ เซนติเมตร จำนวน ๓๐ ตัวๆละ ๒,๒๐๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๖๖,๐๐๐ บาท

๒. โอนเพิ่ม ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น ดังนี้

เต็นท์ขนาดใหญ่ ผ้าใบโครงเหล็กทรงโค้ง ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด ๔x๘ เมตร จำนวน ๔ ตัว ราคาตัวละ ๒๕,๐๐๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

รวมยอดโอนเพิ่มงบประมาณในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน และประเภทครุภัณฑ์อื่น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๘,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. โอนลด งบประมาณในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวมโอนลดงบประมาณ ทั้งสิ้น ๒๓๘,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ข้อระเบียบกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ สภาท้องถิ่น

/ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย...

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ สภาองค์การบริหารส่วนตำบล รายละเอียดตามร่างใบโอนงบประมาณ ที่แนบให้สมาชิกสภา อบต.บุงหวาย แล้วนั้น

นายสุวัฒน์ ที่คำป่า ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่

นายพศิน พวงเขียว ส.อบต.ม.๑๕ ขอสอบถามว่าใกล้ถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ แล้ว จะจัดซื้อหรือไม่ ถ้าจัดซื้อไม่ทันผมว่าไม่ต้องซื้อ ถ้าจัดซื้อทันผมก็ไม่ได้ว่าอะไร เพราะซื้อมาต้องได้ใช้ประโยชน์ในตำบลของเรา บางหมู่บ้านไม่พอ จะมายืมใช้บ้าง เพราะการจัดซื้อเป็นงบประมาณของตำบลบุงหวาย เราต้องใช้ประโยชน์ส่วนรวม รับผิดชอบใหม่ที่เดินที่เสียหาย ยืมไปก็หาย อยู่ในสภาตำบลก็หาย ถ้าทำแล้วมีประโยชน์ ถ้าไม่มีประโยชน์ คิดว่าไม่สมควรซื้ออะไรทุกอย่าง ถ้าดี ผมก็ไม่ได้ว่าอะไร

นายเสถียร รักษาโรค นายก อบต.บุงหวาย ขอนำเรียนต่อสภา ที่ท่านสงสัยว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่วัน การจัดหา การจัดซื้อตามระเบียบพัสดุนั้น จะสามารถทำทันหรือไม่ ขอเรียนว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย มีร้านที่สามารถติดต่อ มีเครดิตที่จะให้กับทาง อบต.บุงหวาย อยู่แล้ว น่าจะไม่มีปัญหาในเรื่องการจัดซื้อครับ ในส่วนเรื่องของความคุ้มค่า สำหรับวัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งผมเองตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่ง ได้กำชับให้บันทึกหมวดครุภัณฑ์ เลขทะเบียน ให้อยู่ในการดูแล ของเจ้าหน้าที่พัสดุ หลายน้อยครั้ง อาจมีชำรุด สูญหายบ้าง แต่ก็ด้วยระบบพัสดุ ก็ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบอยู่แล้ว ในส่วนเรื่องของการใช้งาน นอกเหนือจากการที่เราใช้เตรียมการรับเสด็จแล้ว หากในหมู่บ้านมีความจำเป็นต้องใช้ ไม่ว่าจะเป็นงานมงคล หรืองานที่อาจจะเป็นงานวัดในพื้นที่ที่จำเป็นต้องใช้ สิ่งของหลายอย่างที่จัดเตรียมในครั้งนี้นี้ เช่น แก้วอ้อ ก็ต้องเป็น แก้วอ้ออย่างดี มีผ้าคลุม เพื่อความสมพระเกียรติ นอกจากจะใช้ในครั้งนี้นี้แล้ว ครั้งต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมงานขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ก็อาจจะต้องเอาวัสดุ ครุภัณฑ์ เหล่านี้ใช้งานด้วย การใช้งานให้คุ้มค่าและการเก็บรักษาเป็นไปตามระเบียบพัสดุครับ

นายสุวัฒน์ ที่คำป่า ประธานสภาฯ อีกอย่างหนึ่งที่ท่านพศินสอบถามเรื่องแก้วพลาสติกที่เคยซื้อมาแล้วหาย อยากทราบว่าแก้วหายไปที่ไหน ตอนจัดงานลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทำไม่ได้ยืมที่อื่นมาใช้ บอกว่า โรงพยาบาลยืม วัดบ้านนาชาติยืมไป แต่ไม่เคยได้แก้วคืนมา

นายสุวัฒน์ ที่คำป่า ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติโอนเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (แก้วอ้อจัดเลี้ยงทรงเอ, โต๊ะพับหน้าพลาสติก) ครุภัณฑ์อื่นๆ (เต็นท์) (สำนักปลัด) โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๙	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง
(จากผู้เข้าประชุม ๒๐ คน)		

๕.๑.๒ ญัตติขอความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๑ กรมทรัพยากรน้ำ พื้นที่หนองสร้างแช่ ตำบลบุงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

นายสุวัฒน์ ทิศำปา ประธานสภาฯ แจ้งผู้บริหารเสนอญัตติขอความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๑ กรมทรัพยากรน้ำ พื้นที่หนองสร้างแช่ ตำบลบุงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และเชิญผู้เกี่ยวข้องชี้แจง ต่อที่ประชุม

นายเสถียร รักษาอด นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๑ กรมทรัพยากรน้ำ โครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (แผนงาน ๓.๔) รายการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เงินกู้) ในพื้นที่หนองสร้างแช่ ตำบลบุงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย ตามหนังสือกรมส่งเสริมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๓/ว ๑๐๖๗ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

ขอได้โปรดพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ซึ่งในวันนี้ มีผู้แทนจากกรมทรัพยากรน้ำภาค ๑๑ มาชี้แจงและตอบข้อซักถามต่อสภา

นายสมบัติ มาลาสาย ส.บต.ม.๓ ผมขอสอบถามว่ากรมทรัพยากรน้ำ จะเข้ามาทำประโยชน์ในด้านใดครับ เพราะผมเป็น ส.อบต. พื้นที่หนองสร้างแช่ครับ

นายสมเพียร คำผิง นายช่างโยธา กรมทรัพยากรน้ำภาค ๑๑ ขอนำเรียนครับ โครงการนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำได้รับหนังสือขอสนับสนุนจากตำบลบุงหวาย และได้ผ่านการประชาพิจารณ์ครั้งแรก ผมได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินโครงการนี้ เพราะเป็นโครงการที่คาบเกี่ยวในพื้นที่ป่าไม้ แต่ส่วนที่เราทำไม่ได้กระทบกระเทือนป่าไม้ ซึ่งตามนโยบาย การดำเนินการดังกล่าวจะต้องขอความเห็นชอบจากสภา อบต.บุงหวาย เพื่อประกอบการพิจารณาของอธิบดีกรมป่าไม้ต่อไป จึงขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้

ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๑ กรมทรัพยากรน้ำ ได้ดำเนินการโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (แผนงาน ๓.๔) รายการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เงินกู้) ในพื้นที่ตำบลบุงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จากการตรวจสอบที่ตั้งของโครงการพบว่าตั้งอยู่ในเขตป่าตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๕๔๔ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำหนองสร้างแช่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๙ และระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในพื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๑๒ (๖) ได้กำหนดเอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาต ได้แก่ เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ด้วย และพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๕๔๔ และกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ประกอบกับแบบคำขอ อนุญาตเข้าทำประโยชน์เขตป่าไม้

/ตามมาตรา ๕๔...

ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ได้กำหนดให้ผู้ที่ประสงค์ขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า ต้องแนบเอกสารหลักฐานที่แสดงการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานของรัฐในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใดที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้และได้ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอสภาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ขอให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการให้ความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นควรพิจารณาถึงผลกระทบภายในขอบที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของตนในการดูแลสถานะความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ กล่าวคือ หากได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าอันอยู่ในพื้นที่ของตน จะเกิดผลกระทบต่อการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการดูแลสถานะความเป็นอยู่ของประชาชนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้หรือไม่อย่างไร แล้วเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของอธิบดีกรมป่าไม้ต่อไป

นายสุพัฒน์ ทิศำปา ประธานสภา ผมขอสอบถาม ก่อนที่ท่านจะเข้ามาชุดหนองสร้างแซ่ ท่านบอกว่าได้ทำประชาพิจารณ์จากหมู่บ้านตำบลบุงหวายแล้ว แต่ว่าในสภาท่านยังไม่ได้ขอความเห็นชอบจากสภา แต่มีการไปชุดเรียบร้อยแล้ว ผมจึงได้ปรึกษากับท่านนิติกว่าหากสภา อนุมัติเห็นชอบญัตตินี้แล้ว จะผิดกฎหมายใหม่ ซึ่งระบบการทำงาน อยากให้ดำเนินการตามขั้นตอน คือต้องผ่านสภาก่อนครับ ท่านสมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไร แต่ผมก็มองว่า เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อบ้านของเราครับ

นายสมเพียร คำผิง นายช่างโยธา กรมทรัพยากรน้ำภาค ๑๑ ตามที่ท่านประธานสภา ได้อภิปรายในเรื่องการเสนอขออนุมัติต่อสภา ก่อนที่จะประชาพิจารณ์ในหมู่บ้าน ผมจะนำเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้มีการดำเนินการตามระบบขั้นตอนให้ถูกต้องตามระเบียบครับ

นายสุพัฒน์ ทิศำปา ประธานสภา สมาชิกท่านใดเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๑ กรมทรัพยากรน้ำ พื้นที่หนองสร้างแซ่ ตำบลบุงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โปรดยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๙ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
(จากผู้เข้าประชุม ๒๐ คน)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

นายเสถียร รักษารอด นายก อบต.บุงหวาย ผมขออนุญาตนำเรียนเรื่องการเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามหมายกำหนดการที่จะเสด็จ จะเสด็จถึงวัดป่า นานาชาติ เวลา ๑๗.๐๐ น. สำหรับการเข้าเฝ้ารับเสด็จ ขณะนี้ อบต. ได้รับการจัดสรรบุคคลเข้ารับเสด็จจำนวน ๒๐๐ คน ซึ่งในจำนวนนี้ ได้ประสานขอรายชื่อไปทุกหมู่บ้าน เพื่อส่งรายชื่อให้กับอำเภอในวันนี้ เพื่อได้เตรียมการตรวจ เอทีเค ให้กับผู้เข้ารับเสด็จ ในส่วนจุดที่เราจะรับเสด็จยังไม่ระบุชัดเจน ถ้าสมาชิกท่านใดต้องการเข้ารับเสด็จ

/ก็ขอให้แจ้งรายชื่อ...


ก็ขอให้แจ้งรายชื่อ เพื่อเข้ารับการตรวจเอทีเค ที่ อบต.บุงหวาย ส่วนการแต่งกายในการเข้าเฝ้ารับเสด็จ แจ้งว่า
ไม่ได้ระบุเสื้อสี ถ้าเป็นผ้าพื้นถิ่นก็สามารถใส่ได้ แม้กระทั่งผู้ที่รับเสด็จบริเวณหน้าบ้านตนเอง ก็สามารถปู
เสื่อหรือรับเสด็จได้ รวมถึง การจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ไม่จำเป็นต้องมากถึงทุกที่ ทุกจุด ส่วนหนึ่งจะ
เป็นเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบที่ไปสกัดอยู่ตามซอย หรือถนนเล็กๆ

ในส่วนของ อบต.บุงหวายที่ได้รับมอบจากสำนักงานจังหวัดคือ เรื่องการเตรียมห้องรับรององคมนตรีพร้อมคณะ
ประมาณ ๑๔-๑๕ ท่าน เป็นส่วนล่วงหน้ามาก่อน หลังจากตรวจพื้นที่เสร็จ ก็จะมาพักที่ห้องรับรอง จึงต้อง
เตรียมห้องรับรองไว้ การขอโอนงบประมาณ ในการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ในวันนี้ ก็เพื่อเตรียมไว้รับส่วนล่วงหน้าที่จะ
มาวัดป่านานาชาติครั้งนี้ครับ ก็ขอขอบคุณสภาฯ ที่ได้อนุมัติงบประมาณดังกล่าว

นายสุพัฒน์ ทิศำปา ประธานสภาฯ ผากเรื่องรั้วศูนย์เกษตร ที่ชำรุด ผากแก้ไขซ่อมแซมให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยด้วยนะครับ และมีผากมาอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องเครื่องเล่น ออกกำลังกายที่บริเวณสวนสาธารณะ
หนองหอชำรุด หากมีหลังคาจะเป็นการดีมาก ผากท่านดูแลแก้ไขด้วยนะครับ


รวมทั้ง เรื่องการโครงการต่างๆ ที่สภาอนุมัติในสภาฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการหลายโครงการ เช่นโครงการ
คสล. หน้าบ้านนายสี เส้นไปวังยาง หากยังไม่ดำเนินการ อาจจะล่วงเลยเข้าสู่ฤดูกาลทำนา จะเป็นการ
ยากลำบากในการก่อสร้าง ผากคณะผู้บริหารพิจารณาช่วยเร่งดำเนินโครงการที่ผ่านการอนุมัติสภาฯ แล้ว

นายสุพัฒน์ ทิศำปา ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอหรืออภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม ขอปิดประชุม
เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ)  **ผู้จัดบันทึกการประชุม**
(นางศิริลักษณ์ นำภา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย


คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ

(ลงชื่อ) 
(นายจันท์ โทคำเวช)
ส.อบต.ม.๑๙

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ) 
(นายสมบัติ มาลาสาย)
ส.อบต.ม.๓

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ) 
(นายถวิล แก้วอนันต์)
ส.อบต.ม.๒๐

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย สมัยวิสามัญ สมัยสอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๖๕ สภาฯ มีมติให้การรับรองในคราวประชุมสภาฯ สมัย.....สมัยที่
ครั้งที่...../.....เมื่อวันที่.....

(ลงชื่อ)



(นายสุพัฒน์ ทีคำปา)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย